

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

# ข้าวไทยเคียงเสียตำแหน่งผู้นำตลาด

- อินเดีย-เวียดนามแย่งลูกค้า
- แค้นครึ่งปียอดหายกว่า 45%

ข้าวไทยเคียง 6 เดือนแรกส่งออกเพียง 3.45 ล้านตัน ลดลง 45% ทำเงินได้แค่ 7.1 หมื่นล้านบาท เทคนิโบายรับจำหน่ายต้นราคาสูงขายลำบาก ทำให้เสียแชมป์ผู้ส่งออกรายใหญ่ หล่นลงไปอยู่อันดับ 3 เพราะถูกอินเดีย เวียดนาม เมียค แย่งตลาด วอนรัฐบาลเอาข้อมูลจริงมาคุยกันก่อนหาหน้

น.ส.กอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวในช่วง 6 เดือนแรกปี 2555 ไทยส่งออกข้าวรวม 3.45 ล้านตัน ปริมาณการส่งออกลดลงทุกไตรมาสรวมกัน 45% เมื่อเทียบกับปีก่อนเพราะราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่งจีน ส่วนมูลค่าส่งออกรวม 71,438 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีมูลค่ารวมกว่า 107,644 ล้านบาท คิดเป็น 34% หากคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 35% สำหรับตลาดส่งออกสำคัญคือ แอฟริกาใต้ 55% รองลงมาคือ อาเซียน 14% และตะวันออกกลาง 12%

ส่วนสถานการณ์ตลาดข้าวโลก ผู้ส่งออกรายใหญ่ 6 รายจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา พบว่า อินเดียส่งออกมากกว่าไทยเล็กน้อยโดยส่งออกได้ 3.61 ล้านตัน และเวียดนามส่งออกข้าวได้ 3.52 ล้านตัน แนวโน้มครึ่งปีหลัง คาดว่าไทยจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 3.05 ล้านตัน มูลค่ารวมประมาณ 50,000 ล้านบาท รวมแล้วตลอดปี 2555 ไทยจะส่งออกข้าวได้รวม 6.5 ล้านตัน ปริมาณส่งออกลดลง 39% มูลค่ารวม 120,000 ล้านบาท จากที่ปี 2554 ส่งออกข้าวรวม 10.85 ล้านตัน ไทยจึงกลายเป็นผู้ส่งออกตกลงมาเป็นอันดับ 3 รองจากอินเดีย และเวียดนาม ที่คาดว่าส่งออกไปมากถึง 8 และ 7 ล้านตัน ตามลำดับ ส่วนปี 2556 คาดว่า ไทยจะส่งออกข้าวได้รวม 8 ล้านตัน

ปัจจัยลบต่อตลาดส่งออกข้าวไทย ได้แก่ สต็อกข้าวของอินเดียมีมากเพียงพอต่อการส่งออกได้ทั้งปี ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลง ความต้องการข้าวจากอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ลดลงทำให้เวียดนามหันมาจึงตลาดข้าว โดยลดราคาเพื่อแข่งขันกับอินเดีย



กอบสุข เอี่ยมสุรีย์

จุดให้ราคาตลาดโลกต่ำลง โดยเฉพาะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาราคาต่ำกว่าอินเดีย

“วันนี้ไม่สำคัญว่า ไทยจะเป็นผู้ส่งออกเบอร์หนึ่งหรือไม่ ที่ห่วงคือ จุดสหกรณ์ข้าวจะล้มสลายถึงกับหาหน้หรือไม่ รัฐบาลควรจะมาหารือกับผู้ส่งออก และนำข้อเท็จจริงมาคุยกัน จะมาคาดหวังว่าเคี้ยวสถานการณ์จะดีขึ้น เพราะมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ไม่ได้ เพราะเอกชนไม่สามารถวางแผนการขายข้าวได้ หากผู้ส่งออกมีปัญหาส่งออกได้ลดลง อนาคตจะต้องถูกลดลงไปยังโรงสีข้าวและชาวนา”

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ในส่วนของข้าวในสต็อกของรัฐบาล ซึ่งมีประมาณ 10 ล้านตัน หากจะระบายออกสู่ตลาดโลก ราคาขายจำเป็นต้องลดลงอยู่ในระดับที่แข่งขันกับเวียดนามได้ที่ตันละ 430-450 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน จากที่ต้นทุนอยู่ที่ 800 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ส่งผลให้รัฐบาลมีผลขาดทุนตันละ 350 ดอลลาร์สหรัฐ ถึงแม้รัฐบาลคงราคาปรับจำหน่ายข้าวเปลือกสูงกว่าราคาตลาดค่อนข้างมาก เพื่อดึงราคาข้าวสารทั้งในประเทศและส่งออกให้สูงขึ้น แต่ขณะนี้ราคาภายในประเทศก็ยังไม่ได้สูงขึ้นตามต้องการเพราะไม่มีแรงหนุนซื้อในตลาด เนื่องจากมีการส่งออกที่ลดลง

นายภูมิ สาระผล รมช.พาณิชย์ กล่าวถึงกรณีที่มีหลายฝ่ายกังวลโครงการรับจำนำข้าว เป็นโครงการที่ภาครัฐขาดทุนนั้นอยากให้องค์กรในแง่ของการยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรเพื่อให้มีรายได้เข้าไปใกล้กับตัวเลขส่งออกข้าวที่ลดลง เพราะได้รับผลกระทบจากปัญหายุโรป ทำให้หลายประเทศลดปริมาณการสั่งซื้อแค่เชื่อวาทครึ่งปีหลังจะดีขึ้น

# ข่าวสด

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ริโอเมื่อเช้านี้ ได้เกิดปรากฏการณ์ที่ทำให้วงการค้าข้าวต้อง ตกตะลึงกับความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับเวียดนาม ในฐานะที่ทั้ง 2 ประเทศเป็นผู้ค้าข้าวรายใหญ่ของโลก โดยทั้ง 2 ประเทศได้บรรลุข้อตกลงที่จะร่วมมือกันค้าข้าวในตลาดโลก และมี เป้าหมายร่วมกันที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และการบริหารจัดการด้านการตลาดเพื่อรักษาเสถียรภาพของ ราคาสินค้าข้าวในตลาดโลก

ความร่วมมือที่เกิดขึ้นเกิดจากการผลักดันของนายบุญทรง เจริญเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้เดินทางไป ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-เวียดนาม (JTC) ครั้งที่ 1 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นการประชุมความร่วมมือทางการค้าระดับรัฐมนตรีเป็นครั้งแรก หลังจากที่มีการ ยกกระดับจากคณะอนุกรรมการร่วมทางการค้าระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ซึ่งเริ่มมาเมื่อปี 2553

ในการประชุมครั้งนี้ นายบุญทรงได้ร่วมประชุมกับนายหวู ฮุย หล่าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ของเวียดนาม มีการหารือในประเด็นสำคัญต่างๆ ทั้งด้านการค้า



นายบุญทรง เจริญเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

## ไทยคุมชะตาข้าวโลก จับมือ 4 ชาติอาเซียนค้าข้าว

การลงทุน และที่สำคัญ ก็คือ ความร่วมมือด้านสินค้าเกษตร โดยเฉพาะสินค้าข้าว

“ไทยได้ยกประเด็นขึ้นหารือกับเวียดนาม โดยระบุว่า ไทยและเวียดนามต่างเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกสำคัญของโลก ถ้ามีความร่วมมือกัน จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการบริหารจัดการด้านการตลาดของสินค้าข้าว และ ยังเป็นการรักษาเสถียรภาพของราคาสินค้าข้าวในตลาดโลก ซึ่งเวียดนามได้ตอบตกลงและพร้อมที่จะเพิ่มความร่วมมือกับไทย ในทุกๆ ด้าน” นายบุญทรงกล่าว

ความร่วมมือที่เกิดขึ้น ไม่เพียงแต่ช่วยให้การค้าข้าวโลกถูก กำหนดโดยประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อย่างแท้จริง หลังจากทีในอดีต การค้าข้าว ราคาค้าว ถูกกำหนดโดยใครก็ไม่รู้ และยังจะช่วยให้เกษตรกรทั้งของไทยและเวียดนามมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากราคาค้าวที่สูงขึ้นด้วย

นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่ทั้งไทย และเวียดนามต่างก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วยกัน

ไม่เพียงแค่นี้ ไทยยังมีแผนที่จะขยายความร่วมมือไปยัง สมาชิกอาเซียนอื่นๆ ที่ปลูกข้าว ทั้งพม่า กัมพูชา และลาว โดยมี แผนที่จะไปเจรจาเพื่อตั้งให้เข้าสู่กรอบความร่วมมือเหมือนกับที่ ไทยได้ทำกับเวียดนามสำเร็จมาแล้ว ซึ่งคาดว่าจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก เพราะปลูกข้าวเหมือนกัน เป็นอาเซียนเหมือนกัน

หากทำได้ตามแผนที่กำหนด ปริมาณการค้าข้าวโลกเกินกว่าครึ่ง ก็จะอยู่ในมือของสมาชิกอาเซียนไม่กี่ประเทศ การกำหนดทิศทางการค้าข้าวโลก ราคาค้าวโลก คงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้

อย่างไรก็ตาม ทางด้านประเทศผู้ซื้อข้าว ก็หาใช่คนอื่นคนไกล

เฉพาะแค่นั้นโด้นี้เชื่อกันฟิลิปปินส์ปีหนึ่งก็ซื้อข้าวเป็นจำนวนมาก อยู่แล้ว ซึ่งการขายข้าวให้ก็จะพิจารณาราคาตามความเหมาะสม ในฐานะความเป็นอาเซียน และยึดหลักความสัมพันธ์ที่ดี

สำหรับรายละเอียดความร่วมมือในสินค้าข้าวระหว่างไทยกับ ประเทศสมาชิกอาเซียนข้างต้น ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำ กรอบความร่วมมือ และแนวทางความร่วมมือ ซึ่งคาดว่า ในเร็วๆ นี้ น่าจะประกาศออกมาได้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันราคาข้าว ในตลาดโลก กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนที่จะปรับปรุงมาตรฐาน ข้าวไทย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ซึ่งแต่เดิมเคยกำหนดมาตรฐาน บังคับไว้ที่ 92% ถึงจะเรียกว่าเป็นข้าวหอมมะลิ แต่จะเพิ่ม มาตรฐานสมัครใจ คือ ข้าวหอมมะลิมาตรฐาน 95% ซึ่งเป็น ขั้นดีเลิศ หากทำได้ก็จะออกไปรับรองให้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่า และราคาค้าวได้อีกขั้นหนึ่ง

ส่วนข้าวขาว กำลังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับผู้ส่งออกใน การกำหนดมาตรฐานบังคับ จากเดิมที่เป็นการประกาศมาตรฐาน แบบไม่บังคับ เพื่อให้ไทยเป็นผู้นำในด้านการกำหนดมาตรฐาน ข้าวขาว ซึ่งไม่ได้เพิ่มความยุ่งยากในการส่งออกแต่อย่างใด เพราะ ที่ผ่านมา ผู้ส่งออกก็ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดอยู่แล้ว แต่การมีมาตรฐานจะทำให้ข้าวไทยเป็นที่ยอมรับ และกำหนดราคา ที่สูงขึ้นได้ ล้วนแต่เป็นประโยชน์กับผู้ส่งออกทั้งสิ้น

สำหรับใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าข้าวเพิ่มเติม สามารถค้นหารายละเอียดได้ที่ [www.moc.go.th](http://www.moc.go.th) หรือสอบถาม ความคืบหน้าเกี่ยวกับความร่วมมือการค้าข้าวโดยตรงได้ที่สายด่วน กรมการค้าต่างประเทศ 1385 แต่ถ้าอยากทราบกิจกรรมส่งเสริม การส่งออกสำหรับสินค้าข้าว สอบถามได้ที่สายตรงผู้ส่งออก 1169

## โพสต์ทูเดย์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

# พ่อค้าไทยขายข้าวนอก

โพสต์ทูเดย์ — ผู้ส่งออกข้าวไทยเห็นขายข้าวเวียดนาม พม่า เมย์ได้กำไรดีกว่าขายข้าวไทย

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ช่วยชนค้าข้าว เปิดเผยว่า จากนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลในราคาตันละ 1.5-2 หมื่นบาท และไม่มีข้าวขายให้ผู้ส่งออก ทำให้ผู้ส่งออกไทยได้ปรับตัวไปเป็นผู้ส่งออกข้าวในประเทศคู่แข่ง

"ส่วนต่างกำไรที่ได้จากการขายข้าวให้เวียดนาม พม่า สูงกว่าขาย

ข้าวไทยมาก ข้าวหอมมะลิที่คุณภาพด้อยกว่าข้าวไทยก็ยิ่งขายได้ จึงเป็นอีกเหตุผลที่ทำให้ไทยเสียแชมป์ส่งออกข้าว" นายชูเกียรติกล่าว

แหล่งข่าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าว เปิดเผยว่า กรมืองศ์การค้าคลังสินค้า (อศต.) ออกใบส่งสินค้าข้าวสารหอมมะลิในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2554/2555 จำนวน 3.48 ล้านกิโลกรัม หรือ 3.483 ตัน และระบุชื่อลูกค้าเป็นกรมการค้าต่างประเทศนั้น ไม่ได้เป็นการขายแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี

ตามที่กรมการค้าต่างประเทศชี้แจง ทั้งนี้ ข้าวดังกล่าวถูกส่งไปให้กับโรงสีแห่งหนึ่งใน จ.ลพบุรี ในราคากิโลกรัมละ 14-15 บาท และโรงสีนี้ได้นำข้าวหอมมะลิล็อตดังกล่าวออกเสนอขายให้ผู้ซื้อและบริษัทในประเทศ และได้ราคาที่ 29.50-29.60 บาทต่อกิโลกรัม

นายอาริต เฟิงดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวว่า ผลการสอบสวนการทุจริตจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2554/2555 กรมการค้าภายในได้พบพฤติกรรมทุจริตใน จ.กาญจนบุรี นครนายก

และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งดีเอสไอพิจารณาว่าเป็นคดีพิเศษแล้ว

ด้านนายบุญทรง เทริยาภิรมย์รมว.พาณิชย์ ยืนยันว่า ต้นเดือนส.ค.นี้ กระทรวงพาณิชย์จะเปิดประมูลข้าวครั้งที่ 3 และมั่นใจว่าโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลจะไม่ขาดทุนเป็นแสนล้านบาทตามที่นักวิชาการวิจารณ์

"โครงการรับจำนำข้าวมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชาวนา ซึ่งวันนี้ชาวนาได้ประโยชน์ ส่วนการขายข้าวไปต่างประเทศก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง" นายบุญทรง ระบุ ○

# ไทยเสียแชมป์ ขายข้าวหล่นที่ 3

## จำนำช่วยเหลือชนจิตบทรนนโยบาย

พระวัน 4 • นายกา ผู้ส่งออกข้าว มีข้าวไทยล้นคลังหวังให้รัฐบาล  
ทบทวนราคาข้าวในประเทศและเร่งระบายข้าวออกสู่ตลาด แผนการส่ง  
ออกข้าวต้นอยู่อันดับ 3 ครึ่งปีแรกส่งออกได้เพียง 3.35 ล้านตัน คาด  
ครึ่งปีหลังแนวโน้มการเติบโตคงที่ ด้าน "บุญทรง" ย้ำ ก.พาณิชย์ได้มี  
การระบายข้าวในรูปแบบ จีทูจี อยู่ตลอด

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์  
นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิด  
เผยว่า ภาพรวมสถานการณ์การค้า  
ข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ใน  
ปี 2555 จะมีปริมาณ 35.4 ล้าน  
ตัน คาดการณ์ว่าในปี 2556 จะ  
มีปริมาณ 35.8 ล้านตัน ซึ่งในปี  
25255 นี้ คาดว่าประเทศอินเดียจะ  
มีการส่งออกมากเป็นอันดับ 1 อยู่  
ที่ประมาณ 8 ล้านตัน ตามมาด้วย  
ประเทศเวียดนาม อยู่ที่ประมาณ  
7. ล้านตัน และประเทศไทยยัง  
ลุ่มมากอยู่อันดับที่ 3 อยู่ที่ประมาณ  
6.5 ล้านตัน ในขณะที่ประเทศปาก  
ีสถานและประเทศสหรัฐอเมริกา  
อยู่ในอันดับที่ 4 และ 5 อยู่ที่ประ  
มาณ 3.75 และ 3.45 ล้านตัน ตาม  
ลำดับ สำหรับประเทศผู้นำข้าวเข้า  
ในปี 2555 นั้น ประเทศในจีเรีย

จะนำเข้ามากเป็นอันดับ 1 อยู่ที่  
ประมาณ 2.25 ล้านตัน  
สำหรับภาพรวมการส่งออก  
ข้าวของไทยในครึ่งปีแรก มีการส่ง  
ออกข้าวอยู่ที่ปริมาณ 3.45 ล้าน  
ตัน ลดลง 45% เมื่อเทียบกับช่วง  
เวลาเดียวกันของปี 2554 ในปี  
2555 ราคาส่งออกข้าวเฉลี่ยต้นและ  
ประมาณ 671 ล้านเหรียญสหรัฐ  
เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับช่วงเวลา  
เดียวกันของปี 2554 ทั้งนี้ ในช่วง  
ครึ่งปีหลังทางสมาคมคาดการณ์การ  
ส่งออกข้าวไทยมีแนวโน้มที่คงที่ เนื่อง  
จากมีปัจจัยที่มีผลในเชิงลบต่อการ  
ส่งออกมีอุปสรรคหลายประการ ที่  
ส่งผลกระทบต่อารส่งออกข้าว ทั้ง  
จากปัญหาภายในประเทศและภาย  
นอกประเทศ  
"สภาพการณ์ในปัจจุบันที่การ

ส่งออกไม่สามารถขับเคลื่อนได้ และ  
ปัญหาเรื่องความสามารถในการแข่ง  
ขันของไทย เป็นสิ่งที่เกิดมาแล้ว  
กว่า 10 เดือน และเหนือความคาด  
หมายของรัฐบาลแต่ไม่ได้เหนือความ  
คาดหมายของเอกชน ซึ่งแนวโน้ม  
ที่ไทยจะสูญเสียตำแหน่งผู้นำของ  
วงการข้าวโลกมีอยู่สูงที่สุด แต่การ  
เสียตำแหน่งผู้นำของโลกในเรื่องการ  
ส่งออกข้าวในขณะนี้ไม่สำคัญ หรือ  
เป็นปัญหาเร่งด่วนเท่ากับเรื่องการจัด  
การสต็อกข้าวของรัฐบาล เพราะรัฐ  
บาลคงเห็นแล้วว่า การขายข้าว จี  
ทูจี ในสภาพความผันผวนของตลาด  
โลกไม่ใช่เรื่องง่าย ตลาดโลกไม่ย่ำ  
ตายและมีอุปสรรคจำนวนมาก ต่าง  
จากยุครัฐบาลไทยรักไทยที่เคยใช้  
นโยบายจำนำแล้วได้ผลพอสมควร  
เพราะตลาดอยู่ในช่วงจังหวะขาขึ้น  
แต่รัฐบาลนี้กำลังเผชิญกับความ  
สามารถในการบริหารจัดการสต็อก  
ข้าวที่ล้นคลัง และการบริหารงบประ  
มาณ" นางสาวกอบสุข กล่าว  
นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์



บุญทรง เจริยาภิรมย์

นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออก  
ข้าวไทย กล่าวว่า ต้องการให้รัฐ  
บาลทบทวนการดูแลราคาข้าวใน  
ประเทศ ซึ่งอาจเปลี่ยนมาใช้โครง  
การประกันรายได้แทน โดยก่า  
หนดรายได้ที่ต้องการให้ชาวนาได้  
รับและชดเชยส่วนต่างให้ชาวนา  
เทียบกับราคาตลาด เพราะเป็น  
วิธีที่ไม่ทำลายกลไกตลาด และ  
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
นายบุญทรง เจริยาภิรมย์

รมว.พาณิชย์ กล่าวว่าการ  
ระบายสต็อกข้าวของรัฐบาลนั้น  
ทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีการระ  
บายข้าวด้วยการขายในรูปแบบรัฐ  
บาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) อยู่ตลอด  
ปัจจุบัน มีอเดอร์ของจีทูจี คือ  
ประเทศอินโดนีเซียอยู่ที่ 1 ล้าน  
ตัน จีน 3-4 ล้านตัน รวมถึง  
สาธารณรัฐเกาหลีและบังกลา  
เทศรวมกัน 5 แสนตัน ซึ่งขณะ  
นี้อยู่ระหว่างการทำสัญญา และ  
คาดว่าจะทยอยส่งมอบในเดือน ส.ค.  
2555 นี้

ขณะที่ เอกชนได้มีการเปิด  
ประมูลขายไปแล้ว 2 รอบ ตาม  
ที่ องค์การคลังสินค้า (อคส.) ที่  
ได้ดำเนินการไปแล้ว โดยปริมาณ  
ข้าวรอบแรกอยู่ที่ 3 หมื่นตัน ส่วน  
รอบสอง 2-3 แสนตัน แต่ราคา  
ประมูลต่ำไป จึงไม่มีการขายแต่  
จะเปิดประมูลใหม่ต้นเดือนหน้า  
และยืนยันว่าไม่ขาดทุนตามที่นัก  
วิชาการออกมาพูดเป็นว่าขาดทุน  
เป็นแสนล้านแน่นอน โดยเป้า  
หมายของเรปปี 2555 นี้ คงไม่ถึง  
เพราะปีที่ผ่านมาสูงกว่า 10 ล้าน  
ตัน ซึ่งคาดว่าปีนี้จะส่งออกอยู่ที่ 8  
ล้านตัน.

# ไทยเสียแชมป์ ส่งออกข้าวโลก

- หล่นที่ 3 รอง 'อินเดีย-เวียดนาม'
  - รั้งจํานำรัฐท่าเหตุหวั่นตายหมู่
- ผู้ส่งออกข้าวรวมจวกรับจําทำหายนะ ไทยเสียแชมป์ หล่น  
คู่อันดับ 3 เป็นรองอินเดีย-เวียดนาม ซึ่ได้ไม่คุ้มเสีย ใช้งบแสนล้าน  
พุงราคา แต่ขายได้ลดลง 45% รายได้หด 35% วอนเลิกโครงการ  
กลัวเป็นระเบิดเวลาตายทั้งอุตสาหกรรม ผู้ส่งออก-โรงสี-เกษตรกรขอ  
เปิดเผยข้อมูลระบายข้าว-โปร่งใส 'บุญทรง' มั่นใจไม่ขาดทุนแสนล้าน

นางสาวกอบสุข เขียมสุรีย์ นายกสมาคมผู้  
ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า แนวโน้มการส่งออก  
ข้าวไทยในครึ่งปีหลัง 2555 ปริมาณการส่งออก  
รวมน่าจะได้ 3-3.5 ล้านตัน จากครึ่งปีแรกส่งออก  
แล้ว 3.45 ล้านตัน เทียบช่วงเดียวกันมี 2554 ลด  
ลง 45% มีมูลค่าการส่งออก 2,314 ล้านดอลลาร์  
สหรัฐ ลดลง 35% หรือคิดเป็นเงินบาทเท่ากับ  
71,438 ล้านบาท ลดลง 34% ราคาส่งออกเฉลี่ย  
ตันละ 671 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 19% ทำให้ทั้งปีมี  
2555 การส่งออกข้าวโดยเอกทศภิรมย์รวมรวม 6.5  
ล้านตัน เป็นอันดับ 3 ของตลาดข้าวโลก รอง  
จากอินเดียและเวียดนาม ที่มีแนวโน้มจะส่งออกได้ 8  
ล้านตันและ 7 ล้านตัน ตามลำดับ

“ผู้ส่งออกมองว่าการพุงราคาข้าวสูงเกินจริง  
และเก็บสต็อกข้าวไว้จนล้น เป็นเรื่องหายนะต่อ  
อุตสาหกรรมข้าวไทย ที่สำคัญไทยเสียแชมป์ส่งออก  
ข้าว แต่ระยะยาวหากยังคงนโยบายรับจํานำ  
ราคาสูงและไม่ชัดเจนต่อการระบายข้าว การคง  
สต็อกข้าวถึงกว่า 10 ล้านตันไม่มีปี จะเป็นระเบิด  
เวลาทำลายอุตสาหกรรมข้าว ไม่เฉพาะทำให้ผู้  
ส่งออกเจ๊งจนหันไปค้าอย่างอื่นแทน แต่ส่วนที่  
เกี่ยวข้องทั้งโรงสีและเกษตรกร โดยเฉพาะราย  
ย่อยกว่า 70-80% จะเสียหายหนักด้วย ไม่ได้แค่  
เรื่องระบายข้าว แต่ต้องระบายในราคาเฉพาะสม

ที่ผู้ซื้อรับได้ ท้าย่างโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูล”  
นางสาวกอบสุขกล่าว

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์  
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ครึ่งปีหลังราคา  
ข้าวส่งออกน่าจะลดลงอีก 10% โดยข้าวขาวดอมนี  
ตันละ 580 เหรียญสหรัฐ เหลือ 550-560 เหรียญ  
สหรัฐ และค่าลงอีกในอีกหน้าเหลือ 500 เหรียญ  
สหรัฐ เพราะคู่แข่งข้าวในตลาดมากขึ้น และ  
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกขบเซา ส่วนการขยายข้าว  
จีทูจีก็ไม่น่าจะช่วยเรื่องราคาข้าวหรือลดปริมาณ  
ข้าวในสต็อก

นายเสริมศักดิ์ ศพรทระธรรม อุปนายกสมาคม  
ผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สต็อกข้าวที่มีอยู่ทุก  
ระบายต้องใช้เวลาดึง 4-6 เดือน หากรับจํานำล้น  
ไหมในเดือนตุลาคมนี้และยังเก็บสต็อกไม่เรื่อยๆ ก็  
จะเหมือนอินเดียที่ต้องเทขาย

นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกิตติมศักดิ์  
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า นโยบายรับจํานำ  
และแนวทางการดูแลข้าวรัฐบาลยิ่งว่ล้มเหลว คุกคาม  
ราคาส่งออกสามารถเพิ่มขึ้นได้ 19% แต่ปริมาณส่ง  
ออกหายไป 45% รายได้หายไป 35% ก็การใช้

งบประมาณเป็นแสนล้านบาทในการพุงราคา ทั้ง  
ทำให้สถานการณ์ข้าวแย่ลง หากรัฐบาลยังคง  
ราคารับจํานำเท่าเดิม 1.5 หมื่นบาท และ 2 หมื่น  
บาทสำหรับข้าวหอมมะลิ ไทยต้องเสียหายจาก  
การใช้เงินรักษาสต็อกข้าวและหาเงินรับจํานำใหม่  
นายบุญทรง เทริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์  
ได้ระบายข้าวในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี)  
โดยตลอด ส่วนข้าวขององค์การคลังสินค้า (อคลัง)  
ที่ได้เปิดประมูลไปแล้วแต่ราคายังต่ำอยู่นั้นจะเปิด  
ประมูลใหม่ในเดือนสิงหาคมนี้ “ยืนยันว่าโครงการ  
รับจํานำข้าวไม่ได้ขาดทุนถึงแสนล้านบาทตามที่นัก  
วิชาการกล่าวหาแน่นอน ส่วนการรับจํานำแพง เป็น  
นโยบายหลักคือการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร เรื่องการ  
ขายตลาดต่างประเทศเป็นอีกเรื่อง อย่างพยายาม  
ปรับกัน เคียงคู่จะล้มล้ม” นายบุญทรงทิ้งท้าย

คมชัดลึก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

# พ่อค้าหวังส่งออกข้าวไทย

## สู้ถึงทางตัน

### ครึ่งปีแรกยกทศ 35%- แนะรัฐยอมขาดทุนระบายสต็อก

● ส่งออกข้าวไทยครึ่งปีแรกหด 35% มองครึ่งปีหลังถึงทางตัน สต็อกสิ้น ๖ เดือนแรกลด 1.6% ผลพวงวิกฤติเศรษฐกิจยุโรป ยังยืนเป้าปีนี้โต 15%

น.ส.กอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกษมาคมผู้

ทบทอดีตสหกรณ์ข้าว ทั้งระบบ" น.ส.กอบสุข กล่าว

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า รัฐบาลควรทยอยระบายข้าวได้แล้ว เพราะปริมาณข้าวในสต็อกมีจำนวนมาก

ไทยส่งออกข้าวได้จำนวน 3.45 ล้านตัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็น ลดลง 45% มูลค่า 2,314 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 35% หรือเป็นเงินบาท 71,438 ล้านบาท ลดลง 34% ราคาส่งออกเฉลี่ยตันละ 671 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 19% โดยเป้าหมายส่งออกข้าวในปีนี้อยู่ที่ 6.5 ล้านตัน

กว่าราคาตลาด ก็ไม่ควรเกินกว่า 20-30 ดอลลาร์ต่อตัน ถือเป็นราคาที่พอรับได้ หากไม่เร่งระบายข้าววันนี้จะออกมาอีก

ด้านนายภูมิ สารผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขส่งออกเดือนมิถุนายน 2555 ว่า มีมูลค่า 20,128.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 2.50% คิดเป็นรูปเงินบาทมีมูลค่า 616,506.3 ล้านบาท ลดลง 0.69% เนื่องจากผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจยุโรปที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตและจำหน่ายสินค้าในหลายประเทศซึ่งเป็นตลาดสำคัญของไทย ทำให้มีการนำเข้าสินค้าจากไทยลดลง

ปัญหาที่ผู้ส่งออกกังวลคือสต็อกข้าวของรัฐบาลที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 10 ล้านตัน การที่รัฐบาลมีเป้าหมายจะระบายข้าวในราคาสูง ไม่ให้ขาดทุนถือเป็นเรื่องยาก

ส่วนการส่งออกครึ่งปีแรก 2555 มีมูลค่า 112,622.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 1.66% ในรูปเงินบาท มีมูลค่า 3,465,935.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.52% การนำเข้าครึ่งปีแรกมีมูลค่า 122,966.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 10.28% ใน

การนำเข้าครึ่งปีแรกมีมูลค่า 122,966.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 10.28% ใน

### การส่งออกข้าวไทยและการภาคการณื

ชนิดข้าว	2554 (ล้านตัน)	ครึ่งปีแรก 55 (ล้านตัน)	ครึ่งปีหลัง 55 (ล้านตัน)
ข้าวขาว	4.40	1.23	0.97
ข้าวเหนืง	3.43	1.21	1.17
ข้าวหอมมะลิ	2.36	0.86	0.94
ข้าวอื่นๆ	0.46	0.14	0.14
<b>รวม (ล้านตัน)</b>	<b>10.65</b>	<b>3.45</b>	<b>3.05</b>

ที่มา : สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย  
หมายเหตุ : ข้าวอื่นๆ เช่น ข้าวเหนืง, ข้าวหอมปากหมาก, เป็ดก้น

รูปเงินบาท มีมูลค่า 3,828,537.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.66% ส่งผลให้ครึ่งปีแรก ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 10,344.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในรูปเงินบาท ขาดดุลการค้ามูลค่า 362,602.2 ล้านบาท

"กระทรวงพาณิชย์ยังคงเป็าหมายการส่งออกในปีนี้ไว้ที่เติบโต 15% หรือคิดเป็นมูลค่า 2.24 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้มีหลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าจะเติบโตไม่ถึงเป้าที่วางไว้ แต่ต้องเข้าใจว่านี่คือเป้าหมายที่กระทรวงจะพยายามทำให้ถึง โดยจะเร่งทำงานในเชิงรุกมากขึ้น"

นายภูมิกล่าว

## กรุงเทพธุรกิจ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

# เอกชนหวังรัฐแบก 'สต็อกข้าว' เสียแชมป์ส่งออกเหลือ 6.5 ล.ตัน

สมาคมผู้ส่งออกข้าว วอนรัฐระบายข้าว อัด  
อย่าผินตลาต ประเมินส่งออกข้าวทั้งปี 6.5  
ล้านตัน ร่วงไปอันดับ 3 ตามหลังอินเดีย  
เวียดนาม รับระบายข้าววิธีลับมีจริงผู้ส่ง  
ออกบางรายได้ประโยชน์ "บุญทรง" ใต้นัก  
วิชาการยื่นจำนำข้าวไม่ขาดทุนเป็นแสนล้าน  
ปิดจุดจบขายข้าว ระบุ ต้นเดือนหน้าให้ อคส.  
เปิดประมูลรอบใหม่ให้เอกชนซื้อส่งออกทั้ง  
ปีได้ 8 ล้านตัน

นางสาวกอบสุข เขียมสุริย์ นายกสมาคม  
ผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ในช่วง 6 เดือน  
แรกของปี 2555 ไทยส่งออกข้าวรวม 3.45  
ล้านตัน ปริมาณการส่งออกลดลง 45% ใน  
ทุกชนิดข้าว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี  
ก่อน คิดเป็นมูลค่าส่งออกรวม 71.438 ล้าน  
บาท ลดลงจากมูลค่า 107.644 ล้านบาทของ  
ปีก่อน หรือลดลง 34% เพราะราคาข้าวไทย  
สูงกว่าคู่แข่งมาก โดยราคาส่งออกเฉลี่ย 671  
ดอลลาร์ ต่อดัน หรือเพิ่มขึ้นถึง 19% เทียบกับ  
ช่วงเดียวกันปีที่ก่อน โดยตลาดส่งออกสำคัญ  
ยังเป็นแอฟริกาได้ 55% รองลงมาคือ อาเซียน  
14% และตะวันออกกลาง 12%

ดอลลาร์ต่อดัน หรือเพิ่มขึ้นถึง 19% เทียบกับ  
ช่วงเดียวกันปีที่ก่อน โดยตลาดส่งออกสำคัญ  
ยังเป็นแอฟริกาได้ 55% รองลงมาคือ อาเซียน  
14% และตะวันออกกลาง 12%

ส่วนแนวโน้มครึ่งปีหลัง คาดว่าไทยจะส่ง  
ออกได้ 3.05 ล้านตัน มูลค่ารวม 50,000 ล้าน  
บาท รวมทั้งปีไทยส่งออกข้าวได้ 6.5 ล้านตัน  
ปริมาณส่งออกลดลง 39% จากปีก่อนที่ส่งออก  
ข้าว 10.65 ล้านตัน

### ไทยหลุดแชมป์ส่งออกข้าวร่วงไปที 3

กระทรวงเกษตรสหราชอาณาจักรมีการค้า  
ข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2555 จะมี  
ปริมาณ 35.4 ล้านตันข้าวสาร ส่วนในปี 2556  
จะมีปริมาณ 35.8 ล้านตัน โดยอินเดียจะส่ง  
ออกมาก เป็นอันดับ 1 ในปีนี้อยู่ที่ 8 ล้านตัน  
ตามมาด้วยเวียดนาม 7 ล้านตัน และไทยขยับ  
ลงมาเป็นอันดับ 3 อยู่ที่ 6.5 ล้านตัน

ส่วนปี 2556 คาดว่าไทยจะส่งออกข้าว  
ได้รวม 8 ล้านตัน จากปริมาณข้าวในสต็อกที่มี  
เป็นจำนวนมาก โดยมีส่วนแบ่งในตลาดโลกที่  
22.35% สูงกว่าเวียดนามและอินเดียที่ 19.55%  
และ 18.16% ตามลำดับ

### เวียดนาม-อินเดียแข่งตีทัพราคาไทย

ปัจจัยลบต่อตลาดส่งออกข้าวไทยใน  
ช่วงครึ่งปีหลัง คือ สต็อกข้าวของอินเดีย มี  
มากเพียงพอต่อการส่งออกได้ทั้งปี ประกอบ  
กับค่าเงินรูปีอ่อนค่าลง ทำให้ราคาเอฟโอบีส่ง  
ออกของอินเดียยังลดลง ขณะที่ความต้องการ  
ข้าวจากอินเดียและฟิลิปปินส์ลดลง ทำให้  
เวียดนามหันมาชิงตลาดข้าว โดยลดราคาเพื่อ  
แข่งขั้กับอินเดีย จุดให้ราคาตลาดโลกยิ่งลด  
ต่ำลง

การสูญเสียตำแหน่งผู้นำในวงการค้า  
ข้าวโลกของไทย ไม่สำคัญหรือเร่งด่วนเท่ากับ  
ปัญหาการจัดการกับสต็อกข้าวของรัฐ และ  
การบริหารงบประมาณ เพราะการระบายข้าว  
โดยหวังจากการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทู  
จี) ในสภาพที่ตลาดโลกมีความผันผวน ไม่ใช่  
เรื่องง่าย

โดยเสนอรัฐบาลไปแล้วว่า ควรทยอย  
ระบายข้าวทุกเดือน เพื่อให้ราคาข้าวไม่ตก  
และระบายไปตามกลไกตลาด เพื่อเฉลี่ย  
ความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น และไม่ต้องเก็บขาย

จนเสื่อมคุณภาพ การไปตั้งธงว่าจะต้องขาย  
ได้ในราคาสูง ไม่ขาดทุน ถือเป็นภารกิจที่  
ไม่สอดคล้องกับภาวะ ปัญหาตอนนี้คือรัฐ  
ระบายข้าวออกมาเมื่อไหร่ มีผลต่อตลาดทันที  
จะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินบาทได้โดยผู้ที่ว่า  
จะยอมเจ็บขนาดไหน สภาพแบบนี้เกิดมา 10  
เดือนแล้วก็ไม่ตลาดสามารถขับเคลื่อนได้ เป็น  
สิ่งที่เหนือความคาดหมายของวันแต่ไม่ได้ผิด  
ไปจากที่เอกชนเตือน"

สมาคม อินเดียที่จะรวมหรือกับภาครัฐ  
เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการสต็อก  
ข้าวรัฐบาล หากรัฐจะลดความคาดหวังในการ  
บังคับควบคุมตลาดโลกลง เพื่อบรรเทาปัญหา  
การระบายข้าวได้ระดับหนึ่ง

ส่วนการเปิดประมูลข้าวโดยวิธีลับ รัับ  
ว่า อาจมีผู้ส่งออกบางราย ได้รับประโยชน์  
และเชื่อว่ามีการบวนการนี้เกิดขึ้นจริง แต่ไม่  
สามารถระบุได้ว่ามีจำนวนมากน้อยแค่ไหน

ล้านตัน หากจะระบายออกสู่ตลาดโลก ราคา  
ขายจำเป็นต้องลดลงอยู่ในระดับที่แข่งขันกับ  
เวียดนามได้ที่ 430-450 ดอลลาร์ต่อดัน จาก  
ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 800 ดอลลาร์ต่อดัน  
ทำให้รัฐบาลขาดทุนตันละ 350 ดอลลาร์

แม้รัฐบาลตั้งราคารับจำนำข้าวเปลือก  
สูงกว่าราคาตลาดค่อนข้างมาก เพื่อตั้งราคา  
ข้าวสารทั้งในประเทศและส่งออกให้สูงขึ้น  
แต่ขณะนี้ราคาภายในประเทศก็ยังไม่ได้สูงขึ้น  
ตามต้องการ เพราะไม่มีแรงหนุนซื้อในตลาด  
จากการส่งออกที่ลดลง

### "บุญทรง" ได้ไม่ได้ขาดทุนแสนล้าน

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรณีที่นักวิชาการ  
ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายรับจำนำข้าว  
รัฐบาลจะขาดทุนเป็นแสนล้านบาทนั้น ตนคาด  
จะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้น

ขณะที่กระทรวงพาณิชย์มีแผนในการ  
ระบายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี)  
โดยได้ออเดอร์แน่นอนแล้ว ได้แก่ ประเทศ  
อินโดนีเซีย 1 ล้านตัน จีน 3-4 ล้านตัน  
ไต้หวัน 5 แสนตัน และบังกลาเทศ 5 แสนตัน ซึ่งจะ  
ทยอยส่งมอบข้าวไปยังประเทศต่างๆ ใน  
เดือน ส.ค.นี้ จะได้ให้การการค้าต่างประเทศ  
ทำประกาศปริมาณการส่งออกข้าวให้ทราบ  
ทั่วกัน

นายบุญทรง กล่าวว่า รัฐบาลคาดปริมาณ  
การส่งออกข้าวปีนี้อยู่ที่ 8 ล้านตัน ต่ำกว่าปี  
ก่อนที่ส่งออก 10 ล้านตัน โดยปี 2554 ถือว่า  
เป็นปรากฏการณ์ที่มีการส่งออกข้าวได้มาก  
เป็นพิเศษ

ขณะนี้ยังไม่มีการแอบระบายข้าวใน  
สต็อกให้กับบริษัทเอกชนในประเทศ ที่ผ่าน  
มาแม้แต่ ห้องการค้าคลังสินค้า (อคส.) เปิด  
ประมูลข้าวในสต็อกให้เอกชนไปแล้ว 2 ครั้ง  
ในปริมาณ 3 หมื่นตันรอบแรกและรอบที่ 2  
ปริมาณ 2 - 3 แสนตัน แต่ได้ราคาต่ำจึงไม่มี  
การระบาย โดยช่วงเดือน ส.ค.จะให้ อคส. เปิด  
การประมูลข้าวรอบใหม่อีกครั้ง



# คาดการณ์การส่งออกข้าวไทย ครึ่งปีหลัง (2555) หน่วย : ล้านตัน

■ ปี 2554  
■ คาดการณ์ส่งออกปี 2555  
■ ส่งออกครึ่งปีแรก 2555  
■ คาดการณ์ส่งออกครึ่งปีหลัง 2555

